

HƯNG HÀ

Doanh nghiệp rộn ràng khí thế sản xuất đầu xuân

Ngay từ những ngày đầu xuân mới, các doanh nghiệp Hưng Hà đã bắt tay thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh với khí thế sôi nổi, khẩn trương. Trên gương mặt mỗi người đều sáng lên những khao khát mong đợi, báo hiệu một năm mới nhiều thắng lợi.



Các doanh nghiệp Hưng Hà ra quân sản xuất, kinh doanh với khí thế phấn khởi.

Ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, có mặt tại Công ty Clotech Vina, thôn Tân Dân, xã Hòa Bình, chúng tôi cảm nhận rõ khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi. Hàng trăm công nhân đang vào ca, bấm máy khâu trang phục xuất. Khí thế lao động rộn ràng ở tất cả các công đoạn. Chị Nguyễn Thị Thủy, công nhân tổ may 2 phần khởi cho biết: Sau những ngày nghỉ tết vui tươi, an toàn, chúng tôi rất phấn khởi trở lại với

các dây chuyền để tiếp tục công việc của mình, quyết tâm tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, cùng nhau xây dựng thương hiệu của Công ty. Ông Đặng Văn Đại, Quản đốc Công ty cho biết: Công ty Clotech Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chủ yếu sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Hàn Quốc. Ngay sau kỳ nghỉ tết, chúng tôi đã tổ chức khai xuân và phát động phong

trào thi đua tạo khí thế sôi nổi đến từng công nhân. Công ty có 2 dây chuyền sản xuất, giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với thu nhập từ 6 - 12 triệu đồng/người/tháng. Ngay từ đầu năm 2023, Công ty đã có kế hoạch mở rộng nhà xưởng và tiếp tục tuyển dụng khoảng 200 lao động phổ thông để đáp ứng nhu cầu các đơn hàng. Cùng với đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống

vật chất, tinh thần của công nhân, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, hướng tới phát triển bền vững. Hiện Công ty đã có nguồn hàng sản xuất đến tháng 10/2023, phần đầu năm 2023 sản xuất 200.000 sản phẩm.

Tại Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10), những ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ tết khí thế lao động rất khẩn trương, hàng trăm công nhân háo hức vào ca, bấm máy để sản xuất những đơn hàng đầu tiên. Bà Trần Thị Hương, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Ngay từ ngày 27/1, 100% công nhân sản xuất đã trở lại làm việc với tinh thần háo hức, vui vẻ. Năm 2023, Xí nghiệp tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tổ chức sản xuất đáp ứng nhu cầu của khách hàng; đưa máy móc hiện đại vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm; thay đổi tư duy, tác phong làm việc cho người lao động; tập trung đào tạo tay nghề để nâng cao nghiệp vụ và thích ứng nhanh với xu hướng thời trang. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua: Lao động giỏi, sáng tạo; Phát huy sáng kiến; Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt...

Với dây chuyền sản xuất hiện đại, thiết bị tiên tiến và đội ngũ công nhân lành nghề cùng với bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động, Xí nghiệp sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2023 với mục tiêu: "Đột phá - Thực chất - Hiệu quả", góp phần tích cực vào sự phát triển của huyện, phần đầu doanh thu đạt 9,5 triệu USD, thu nhập của người lao động đạt từ 10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Ngay từ những ngày đầu năm mới, huyện đã chỉ đạo tăng cường thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển hạ tầng giao thông; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng. Đặc biệt, huyện thực hiện các cơ chế phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục chấp thuận, mở rộng quy mô đầu tư. Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị tiên tiến để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao; mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả cạnh tranh; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

Không khí lao động sản xuất diễn ra sôi nổi là tín hiệu vui, góp phần tạo bước tăng trưởng cao cho kinh tế của huyện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

THANH THỦY



Làm giàu từ nghề ươm cây giống



Anh Lê Quang Thái thu mua cây giúp người dân trong xã.

Với 30 năm kinh nghiệm trong nghề ươm cây giống, anh Lê Quang Thái, thôn Đông, xã Hồng Việt (Đông Hưng) có thể cung cấp ra thị trường trên 30 vạn cây/năm, thu nhập khoảng 1 tỷ đồng. Vừa giới thiệu cho chúng tôi về các loại cây trong vườn, anh Thái vừa hào hứng chia sẻ: Gia đình tôi có 4 vườn ươm cây. Hiện tại các vườn trồng trên 3 vạn cây giống gồm cây công trình, cây bóng mát và chiếm đa số là cây cau cảnh để phục vụ những công trình lớn. Giá từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/cây. Mỗi tháng có 20 - 25 chuyến xe đến để chở cây. Với thu nhập khoảng 1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí gia đình tôi lãi khoảng 600 triệu đồng/năm.

anh Thái từng buôn chuối và kiếm sống tại mỏ khai thác than gần 10 năm. Nhận thấy công việc vất vả, kinh tế không ổn định, anh quyết định về quê theo nghiệp cha ông. Năm 1993, anh mạnh dạn chuyển đổi ruộng cấy lúa kém hiệu quả để trồng cây cau cảnh. Nghề này đã giúp kinh tế gia đình anh ngày càng phát triển. Với số vốn tích lũy sau nhiều năm, anh bắt tay xây dựng vườn cây ươm giống quy mô nhỏ. Nhờ nắm chắc kỹ thuật được truyền lại và cách chăm sóc cây khoa học nên cây giống sinh trưởng, phát triển tốt. Sau khi gặt hái thành quả đầu tiên, anh Thái tiếp tục đầu tư thuê đất, mở rộng diện tích vườn và trồng thêm hàng chục giống cây mới. Anh còn tự nghiên cứu, lắp đặt hệ thống tưới, tiêu tự động để tăng hiệu quả, giảm công lao động. Đầu

năm 2017, nhu cầu về cây bóng mát, cây công trình của khách hàng ngày càng tăng, anh Thái đầu tư khoảng 400 triệu đồng mua xe ô tô để vận chuyển cây. Anh cho biết: Công việc chính của tôi là vận chuyển, thu mua cây. Đầu đàn vào 3 giờ sáng xe bắt đầu lăn bánh, đưa cây đến khắp các tỉnh khu vực miền Bắc. Vì đặc thù công việc nên thời gian tôi ở nhà không nhiều. Công việc này không quá khó nhưng đòi hỏi người làm phải có tư duy nhạy bén và dám nghĩ, dám làm. Trước đây tôi từng phải tự tay phá bỏ hàng nghìn cây giống để trồng loại cây mới phù hợp với nhu cầu thị trường. Nhờ sự hoạt bát của mình, anh Thái đã kết nối thành công với nhiều khách hàng, giúp các hộ trồng cây giống trong xã có đầu ra ổn định. Bên cạnh đó, anh còn tạo việc

NGUYỄN TRIỆU

Là người tiên phong nuôi giống bò 3B, anh Phạm Văn Hưởng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) không chỉ xây dựng nên mô hình mới triển vọng trong phát triển kinh tế mà còn giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Đưa chúng tôi đi thăm mô hình nuôi bò 3B của mình, anh Hưởng hào hứng chia sẻ: Sau 1 năm chăm sóc, đàn bò của tôi đang rất khỏe mạnh, phát triển tốt. Trọng lượng của bò đã tăng gấp đôi so với thời gian đầu, mỗi con nặng từ 750 - 800kg. Dự kiến lứa bò đầu tiên sau khi xuất bán sẽ cho thu nhập trên 900 triệu đồng.

Theo anh Hưởng, sau khi tìm hiểu qua sách báo, anh rất ấn tượng với tiềm năng của bò 3B. Đây là giống bò có trọng lượng lớn, thịt thơm ngon, được coi là "cỏ máy sản xuất thịt". Giá trị kinh tế của bò 3B cũng cao hơn nhiều so với bò truyền thống. Không những vậy, nhờ có sức đề kháng tốt nên bò 3B ít bị bệnh, quá trình chăm sóc cũng không quá phức tạp. Nếu được nuôi theo phương pháp khoa học, trọng lượng mỗi con bò có thể lên đến 1,2 tấn.

Để thành công, anh Hưởng tận dụng nhiều nơi trong và ngoài tỉnh để học hỏi kinh nghiệm. Đầu năm 2022, anh thuê lại 2.000m² đất nông nghiệp của các hộ dân không canh tác để xây dựng mô hình. Với số vốn 800 triệu đồng, anh cho xây chuồng trại kiên cố rộng 200m² và đưa 20 con bò 3B về nuôi. Diện tích đất trồng được anh cải tạo, trồng thử nghiệm các loại cỏ để chủ động nguồn thức ăn cho bò. "Thời tiết tại địa phương rất phù hợp để nuôi giống bò này. Thức ăn dành cho bò chủ yếu là ngô, cỏ được ủ lên men

Triển vọng mô hình nuôi bò 3B

vi sinh hoặc cám gạo, bã bia và bã đậu tương. Trên địa bàn xã Quỳnh Giao có rất nhiều hộ dân trồng ngô ngọt nên có thể tận dụng làm thức ăn cho bò" - anh Hưởng cho biết.

Bên cạnh đó, mô hình của anh Hưởng còn tạo việc làm cho 2 lao động địa phương. Công việc chủ yếu là chăm sóc bò và thu mua cây ngô, cám gạo, bã bia của người dân. Nhìn đàn bò khỏe mạnh, béo tốt do chính tay mình chăm sóc, ông Hoàng Hữu Tính cho biết: Trước đây, thu nhập chính của gia đình tôi chủ yếu đến từ mấy sào ruộng và nuôi bò truyền thống. Từ khi làm việc tại mô hình của anh Hưởng, tôi có phát huy kinh nghiệm chăn nuôi của mình và có thu nhập ổn định khoảng 5 triệu đồng/tháng. Công việc không quá vất vả, chỉ cần cho bò ăn theo đúng quy trình, cứ

7 giờ sáng cho ăn, 10 giờ cho bò ngủ, đến chiều lại cho ăn. Giống bò này có sức ăn rất tốt nên luôn phải bảo đảm đầy đủ thức ăn, nước uống theo từng giai đoạn phát triển. Chuồng nuôi phải luôn thoáng mát, sạch sẽ và thường xuyên tắm rửa cho đàn bò.

Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm nuôi bò 3B nên anh Hưởng cũng gặp không ít khó khăn. Từng có thời điểm bò bị ốm, mắc bệnh viêm da nổi cục khiến anh rất lo lắng. Bằng sự nhanh nhạy và chăm chỉ, anh đã nhanh chóng tìm được giải pháp để chữa trị cho đàn bò. Chia sẻ về dự định của mình, anh Hưởng cho biết: Sau khi xuất bán thành công lứa bò đầu tiên, tôi sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp chuồng trại, tăng gấp đôi số lượng bò và kết hợp nuôi bò nái để tự cung cấp nguồn giống.

Nhận xét về mô hình của anh Hưởng, ông Nguyễn Đình Thiệu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Giao cho biết: Không chỉ hàng say phát triển kinh tế, với cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã, anh Hưởng luôn gương mẫu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, anh cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên làm giàu chính đáng. Mô hình nuôi bò 3B thương phẩm là mô hình kinh tế mới nhưng đã tận dụng được những lợi thế của địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, đồng thời phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi để người nông dân áp dụng vào thực tiễn; liên kết với ngân hàng cho các chủ mô hình vay vốn lãi suất thấp đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi hiệu quả.

NGUYỄN QUANG



Mô hình nuôi bò 3B của anh Phạm Văn Hưởng.